



## UKVFTA có hiệu lực từ 1/5/2021: hứa hẹn tạo cú hích cho tăng trưởng

**Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh nhấn mạnh khi bàn về Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) sẽ có hiệu lực từ 1/5/2021.**

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, khi UKVFTA có hiệu lực sẽ giúp Việt Nam và Vương quốc Anh duy trì các điều kiện thương mại ưu đãi và lợi ích kinh tế thông qua các cam kết mở cửa thị trường giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Trong đó, hai bên có thêm các điều kiện thúc đẩy hợp tác mạnh hơn nữa về dịch vụ và thương mại.

Thông tin từ Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Bộ Công thương cho biết, năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 5,64 tỷ USD. Theo đó Việt Nam xuất khẩu sang Vương quốc Anh 4,95 tỷ USD, đạt thặng dư thương mại 4,27 tỷ USD. Anh tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại châu Âu, chỉ sau Đức và Hà Lan.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, 2 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đạt 1,024 tỷ USD, tăng 20,05% so

### ► Thanh Loan

với cùng kỳ năm ngoái. Nếu so với trước đó, UKVFTA đã tạo ra động lực quan trọng trong việc phục hồi trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Đơn cử như theo cam kết trong UKVFTA, thuế nhập khẩu của hầu hết các mặt hàng tôm nguyên nhập khẩu vào Anh được giảm từ mức thuế cơ bản 10-20% xuống 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực. Tương tự, với mặt hàng hoa quả, sẽ có hơn 94% tổng số 547 dòng thuế rau quả và các chế phẩm từ rau quả có mức thuế suất 0%. Nhiều sản phẩm là thế mạnh của Việt Nam như quả vải, nhãn, chôm chôm, thanh long, dưa, dưa... sẽ có thêm lợi thế tiếp cận thị trường trong bối cảnh các loại hoa quả nhiệt đới từ các quốc gia cạnh tranh như Brasil, Thái Lan, Malaysia... đều



chưa có FTA với Vương quốc Anh.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu từ Vương quốc Anh vào Việt Nam trong tháng 1 đạt 59,297 triệu USD, cũng tăng đến 34,3% so với cùng kỳ. Trong đó, một số mặt hàng có mức tăng trưởng đáng kể là: kim loại (trừ thép) đạt 467 nghìn USD, tăng 1,462%; thuốc trừ sâu và nguyên liệu đạt 1,042 triệu USD, tăng 505,8%; nguyên phụ liệu dệt may đạt 3,084 triệu USD, tăng 131,7%. Tính chung, Việt Nam tiếp tục xuất siêu sang thị trường Anh, với mức thặng dư trong tháng 1 ghi nhận đạt 538,773 triệu USD, tăng 113,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Cùng với việc trao đổi thương mại của Việt Nam với các quốc gia EU đạt nhiều tín hiệu khả quan thì ngay trong tháng khởi đầu năm 2021, tình hình xuất nhập khẩu với Vương quốc Anh tiếp tục cho thấy những hiệu ứng tích cực mà EVFTA đem lại trong giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit. Với những cam kết cắt giảm thuế suất lên đến 99% theo lộ trình cùng tính chất tiếp nối, UKVFTA hứa hẹn duy trì đà tăng trưởng thương mại bút phá giữa Việt Nam và Anh Quốc trong những năm tiếp theo.

Trước cơ hội này, Bộ Công thương cho biết, trong thời gian tới, bên cạnh việc hoàn thành các thủ tục trong nước để phê duyệt UKVFTA, sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể để áp dụng tạm thời hiệp định. Đồng thời, triển khai việc xây dựng kế hoạch thực thi nhằm bảo đảm tận dụng tối đa cơ hội hiệp định mang lại ■